



# รวมข่าววันนี้อาทิตย์

ข่าววันนี้  
รู้วันนี้

ข่าวประจำวัน ที่ 5 เมษายน 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	ส.ส. จวกรัฐบาลขัดรัฐธรรมนูญ	3
2	คมชัดลึกออนไลน์	'สามารถ' เบรก 'ปิยบุตร' โพสต์เชียร์ 'โรม'	7
3	ข่าวสดออนไลน์	โฆษกวิปรัฐบาลเตรียมรับ 'ชวน' เปิดสมัยประชุมสภา เร่งถก พ.ร.ก. กู้เงิน-งบปี'64	9
4	เดลินิวส์ออนไลน์	'บิกป้อม' คัดโทษ ส.ส. ไม่ช่วย ปชช. ช่วงโควิด! สมัยหน้าไม่ส่งลงสมัคร	10
5	เดลินิวส์ออนไลน์	"ปชป." ชงรัฐ 3 แนวทางหากเคอร์ฟิว 24 ชม.	11

# ข่าวอ้างอิง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 5 เม.ย. 2563 05:25 น.

ส.ส.จากรัฐบาลชุดรัฐธรรมนูญ



“สุชาติ” เตือนตัดโอนงบ 10% ต้องรอบคอบ คู่มือด้านสาธารณสุขกับผลกระทบทางเศรษฐกิจคู่กัน อย่าแตะ งบลงทุนอันน้อยนิด “ระวี” แนะ สธ.แก้เหลื่อมล้ำหมออนามัย- อสม. “ชลน่าน” ชาติรัฐบาล อัดยาไม่ตรงอาการ ทำเคอร์ฟิวไร้ประโยชน์ “วัฒนา” ฉะแหก มาตรการมั่วซั่วทำลูกสาว-นร.ไทยในอเมริกากลับบ้าน ไม่ได้ ชี้เป็นบทเรียนจากความไร้ปัญญาของรัฐบาล “องอาจ” แนะเตรียมรับเคอร์ฟิว 24 ชม.

ตามที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ ออกมาตรการเยียวยาและดูแลระบบเศรษฐกิจชุดที่ 3 เพื่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคิดเป็นวงเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี หรือราว 1.68 ล้านล้านบาทนั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เตือนว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่าไปแตะงบลงทุนที่มีอยู่น้อยนิด

**“สุชาติ” ดึงตัด 10% ต้องรอบคอบ**

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการประชุม ครม.นัดพิเศษ มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาและดูแลระบบเศรษฐกิจชุดที่ 3 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) หรือราว 1.68 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะโอนงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นจากกระทรวงต่างๆ ไปใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ครั้งนี้ แต่การวางกรอบว่าจะต้องดึงงบประมาณจากแต่ละกระทรวงให้ได้ร้อยละ 10 นั้น อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว รัฐบาลจำเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบ ทั้งในมิติด้านการสาธารณสุข และในแง่การแก้ไขบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป

**แต่อย่าแตะงบลงทุนอันน้อยนิด**

นายสุชาติกล่าวว่า ต้องมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงบประมาณ ร่วมกับกระทรวงต่างๆ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายแต่ละกระทรวง เพื่อดูว่างบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายรายการใดที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ อบรมสัมมนา และการเดินทางดูงานหรือไปราชการต่างประเทศ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่มีความจำเป็น โดยไม่กระทบงบประมาณด้านการลงทุนต่างๆ ที่เดิมก็ถือว่ามืออยู่ไม่มากอยู่แล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วที่สุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

## จี ธร.แก้เหลื่อมล้ำหมอนามัย

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ที่ผลักดันจน ครม.มีมติอนุมัติหลักการบรรจุพนักงานลูกจ้างสาธารณสุขเป็นข้าราชการ จำนวน 45,242 ตำแหน่ง เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ระบบสาธารณสุขไทย สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิด-19 แม้จะเป็นก้าวแรก เพราะต้องนำกลับมาเสนอ ครม.อนุมัติอีกครั้ง ในวันที่ 7 เม.ย. แต่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เป็นกำลังสำคัญ สิ่งที่ยากฝากถึงนายอนุทินคือ ต้องไม่ลืมปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมอนามัย เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมอนามัย ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด ถือเป็นด่านหน้าในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวบ้าน

## “อนุดิษฐ์” วอนทุกฝ่ายร่วมมือกัน

ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขาธิการพรรค เพื่อไทย กล่าวว่า จากเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิที่คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มไม่ยอมเข้า กักตัวตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 นั้น กระบวนการของรัฐบาลเองต้องปรับปรุงให้เป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยเหล่านี้ด้วย ห้องพักที่จะใช้ กักตัวต้องให้อยู่ห้องละ 1 คนเท่านั้น เพราะขณะนี้ มีหลายโรงแรมพร้อมให้รัฐบาลใช้เป็นพื้นที่กักตัวมีหลายหมื่นห้อง รัฐบาลต้องไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ ไม่ให้คนเหล่านี้ไปอยู่ในสถานที่แออัด ส่วนผู้ที่เดินทาง กลับไทยก็ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนด เมื่อกลับถึงไทยรัฐบาลจะได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถขนส่ง รับตัวส่งไปยังสถานที่กักตัว ทำแบบนี้จะได้ไม่เกิด ความวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา วันนี้ทุกคนต้องร่วมมือกัน ให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติไปได้

## คนไทยทุกคนต้องได้ตรวจฟรี

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เท่าที่ติดตามหลังการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ถือว่าได้ผลน้อยมาก เพราะพบว่าการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นภายในบ้านแล้ว การห้ามออกจากบ้านจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร ที่น่าตำหนิคือการ ประกาศเคอร์ฟิวโดยขาดข้อมูลสนับสนุน ยิ่งส่งผล ให้คนทำงานต้องรีบกลับบ้านแย่งกันขึ้นรถสาธารณะ เกิดการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เห็นชัดว่ารัฐบาลก้าวตามปัญหาไม่ตลอด หลายมาตรการไม่เกิดประโยชน์ อะไร ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ หากอยากหยุดจริงจัง รัฐบาลต้องลดเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เข้ารับการตรวจโดยค่าตรวจต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อ ออกจากประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ปัญหา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ นายกฯต้องดำเนินการ อย่างจริงจังจ้กับคนเช่นนี้

## กระทู้รัฐบาลรีบทำงานเชิงรุก

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส่วนตัวสนับสนุนการประกาศเคอร์ฟิว แม้จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย แต่อยากให้รัฐบาลเริ่มตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด จะมีจำนวนเท่าไรก็ต้องตรวจ ที่ผ่านมา การประกาศของรัฐบาลมีแต่ผู้ติดเชื้อ แต่ไม่เห็นตัวเลข ของผู้ที่ได้รับการตรวจเลย เท่าที่ทราบมีประชาชนไปตรวจหาเชื้อเพียงแค่ 50,000 รายเท่านั้น ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนประชากร รัฐบาลจะทำ อะไรต้องรีบทำ จะเกลี้ยบบประมาณ หรือจะกักเงิน ฝ้ายค่านให้ความร่วมมือเต็มที่ อยากให้ทำงานเชิงรุก รัฐบาลอย่ากังวลแต่เรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ยิ่งตรวจมากแล้วพบมีผู้ติดเชื้อมากประชาชนจะยิ่ง ระวังตัวมากขึ้น อย่างมั่วแต่ทำงานแบบตั้งรับอย่างที่ทำกันอยู่

## “วัฒนา” ณะมาตรการมั่วซัด รธน.

วันเดียวกัน นายวัฒนา เมืองสุข แกนนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “น้องเพ” หรือ น.ส.วีรดา เมืองสุข ลูกสาวของตนจะเดินทางกลับประเทศไทย จอมตัวเดินทางสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ ได้รับใบรับรองแพทย์ว่าพร้อมบิน และได้รับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลไทยประจำนครนิวยอร์ก ที่ออกให้ก่อนที่นายภคพงศ์มีคำสั่งให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศ ขณะที่เครื่องกำลังจะออกจากนิวยอร์กเมื่อเวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) หรือเวลา 01.00น. (วันที่ 4 เม.ย.) ตามเวลาในไทย น้องเพถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ลงจากเครื่อง เพราะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4-6 เม.ย. และไม่มีน้องเพคนเดียว ยังมีนักเรียนไทยอีกหลายคนที่ไม่โดนแบบเดียวกัน นี่เป็นอีกตัวอย่างของการบริหารและการออกคำสั่งโง่ๆของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคำสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทุกประเทศมีแต่หาทางรับคนของตัวเอง แต่ พล.อ.ประยุทธ์คิดกลับทางคือไม่ให้คนไทยกลับบ้าน โดยไม่ได้คิดว่าคนไทยจะอยู่อย่างไร

## เป็นบทเรียนรัฐบาลไร้ปัญญา

นายวัฒนาระบุอีกว่า การออกคำสั่งให้นำคนที่เดินทางเข้าประเทศไปกักตัว แต่ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ผู้เดินทางทราบ ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าทำให้ผู้เดินทางไม่ยอม สุดท้ายต้องปล่อยให้เข้าประเทศโดยให้ไปกักตัวเองแล้วโทษกระทรวงการต่างประเทศว่าฝ่าฝืนคำสั่ง ทั้งที่เอกสารจากสถานทูตออกให้ก่อนจะมีคำสั่งทั้งสิ้น พอเกิดปัญหาจากความห่วยของรัฐบาล ก็สั่งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกคำสั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าประเทศไทย โดยไม่มีมาตรการรองรับ ที่สำคัญคือคนที่ออกเดินทางแล้วแต่ต้องต่อเที่ยวบินทำให้ติดอยู่กลางทาง คนเหล่านั้นจะอยู่อย่างไร ขณะนี้มีเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ติดอยู่ต่างประเทศรอการกลับไทยจำนวนมาก มีปัญหาทั้งวิชาที่จะหมดอายุ หรือความจำเป็นในเรื่องที่อยู่และค่าใช้จ่าย พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้ เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากคงได้รับบทเรียนจากความไร้ปัญญาของรัฐบาล ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงล้วนเกิดจากความผิดของรัฐบาลทั้งสิ้น เริ่มจากสนามมวยลุมพินี ตามด้วยการออกคำสั่งปิดโหนดนี้ ทำให้คนหนีตายกลับต่างจังหวัด แทนที่จะโทษความโง่ของตัวเอง กลับมาโทษและข่มขู่ประชาชน

## “องอาจ” แนะรับมือเคอร์ฟิว 24 ชม.

ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่ทางรัฐบาลระบุว่าหากตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่ม อาจต้องประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงนั้น เชื่อว่ารัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลและผลกระทบอย่างรอบด้าน กรณีที่สถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจริง รัฐบาลควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อรองรับประกาศคำสั่งที่จะออกมาดังนี้ 1.สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ให้ประชาชนตระหนักถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมปฏิบัติตาม 2.เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปให้น้อยที่สุด 3.ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐานราก ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควร วิธีการที่รัฐบาลควรดำเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทั่วประเทศออกสำรวจว่ามีคนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแลตรงไหนบ้าง เชื่อมันว่าถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้า จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน และพร้อมจะปฏิบัติตามประกาศคำสั่งรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

## “สมชัย” สอนคุณสมบัตินักผู้นำ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ภาวะผู้นำที่เด็ดขาด รอบคอบ และสุภาพชน” สิ่งนี้ที่รัฐบาลต้องมีท่าทีต่อคนไทยซึ่งหลุดการกักตัวที่สุวรรณภูมิเมื่อคืนวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา คือ 1.แจ้งเบอร์สายด่วนให้คนเหล่านั้นติดต่อรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่พร้อมรับ case บันทึกข้อมูลทันที 2.ประกาศขอความ

ร่วมมือในการกักกันตามสถานที่ที่ราชการกำหนด โดยแสดงภาพให้เห็นว่าสถานที่กักกันมีความสะอาดพอประมาณ มีอาหารพร้อม มีระบบดูแลรักษาที่ดี มีการแยกห้องพักเดี่ยว และมีเสรีภาพในการสื่อสารกับภายนอก 3.นัดหมายเพื่อเข้าไปรับตัวภายใน 24 ชั่วโมง โดยชุดที่รับตัวต้องมีการป้องกันตนเอง และใช้ท่าที่ที่สุภาพเห็นใจกัน 4.ให้การชมเชยแก่ครอบครัวที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ 5.กรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือ ให้แจ้งว่าทางรัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ขอให้ ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจ

#### **“ธนกร” เหน็บฝ่ายค้านมือไม่พาย**

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอประชาชนเชื่อมั่นนายกฯจะพาเราผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้อย่างแน่นอน ส่วนคำแนะนำของบรรดาพรรคฝ่ายค้าน หลายอย่างรัฐบาลได้ดำเนินการแล้ว ขอให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการบั่นทอนคนทำงานมากกว่า ออกมาพูดได้ทุกวันแต่ไม่ลงมือทำอะไร เข้าทำนองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ เหมือนกลัวโลกกลม ต้องออกมาพูดผ่านสื่อทุกวัน เชื่อว่าประชาชนมองออกว่าใครดีแต่พูด ขอหยุดตำหนิติเตียนกระแหนะกระแหนะนายกฯได้แล้ว

#### **“การุณ”สวนกลับอย่ามาตีกัน**

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวตอบโต้นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก พปชร.ว่า เป็นการพูดแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ที่ผ่านมาแกนนำพรรคฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 มาตลอด เพราะเป็นห่วงประชาชน เป็นการให้ความเห็นจากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน คำแนะนำจากพรรคฝ่ายค้านที่รัฐบาลนำไปดำเนินการ ล้วนแต่สัมฤทธิ์ผล และเราพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด คำสัมภาษณ์ของนายธนกรถือว่าน่ารังเกียจมัวแต่เล่นการเมือง หากใช้สมองคิดจะทราบว่ามันไม่มีใครเล่นการเมืองทั้งสิ้น ตัวนายธนกรเองควรหยุดตีกันทางการเมืองได้แล้ว

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1812633>



## "สามารถ" โดดป้อง "บิ๊กป้อม" เบรก "ปิยบุตร" ออกโรงโพสต์เฟซบุ๊กเชียร์ "โรม" ก่อนอ้างถูกกฎหมายปิดปาก

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายสามารถ เจนชัยจิตรสถินิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชาชน เปิดเผยว่า ฝากเตือน นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ออกมาโพสต์ให้กำลังใจ นายรังสิมันต์ โรม แล้วอ้างว่าถูกกฎหมายปิดปาก

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ อย่างมากซึ่งครั้งหนึ่ง นายปิยบุตร เองก็เคยเป็นประธานคณะกรรมการการกฤษฎีกาและสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาปกป้อง นายรังสิมันต์ โดยจริงแล้วควรจะรู้หรือไม่ว่าการกระทำของ นายรังสิมันต์ ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีนอกสภา นั้น สุ่มเสี่ยงที่จะกระทำการผิดกฎหมาย เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าพูดในสภาเมื่อก่อนมีกฎหมายคุ้มครอง แต่การที่พูดถึงบุคคลภายนอกนั้น ผู้พูดก็ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่ไปทำลายชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือให้ข้อมูลเท็จใส่ร้ายป้ายสี จึงมีการแก้กฎหมายว่า บุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในสภานั้น ต้องได้รับการคุ้มครองแล้วสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้

นายสามารถ เผยอีกว่า ขณะการอภิปรายในสภา ยังให้กฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอก แต่การกระทำของ นายรังสิมันต์ นั้นพูดนอกสภา ใช้เวทีแถลงข่าว ที่ควรจะเป็นสาระ ข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน กลับมามุ่งร้าย โยงประเด็นข้อมูลที่สุ่มเสี่ยง และทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ดังนั้นการกระทำของ นายรังสิมันต์ ก็จะต้องให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ว่าการที่พูดออกมานั้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ แล้วมีการให้ข้อมูลเท็จ หรือมีการใส่ร้ายบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นหรือไม่ ในเกี่ยวกับมูลนิธิปารอยต่อ 5 จังหวัด ทั้งนี้ นายปิยบุตร ควรจะแม่นยำกฎหมาย ว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้น สามารถใช้สิทธิได้ คือ ใช้สิทธิต่อพนักงานสอบสวน ผ่านพนักงานอัยการ แล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ฉะนั้นการร้องทุกข์ผ่านพนักงานสอบสวน ก็มีดุลพินิจของพนักงานสอบสวน ที่จะมีความเห็นฟ้องหรือไม่ฟ้อง ถ้าการกระทำของ นายรังสิมันต์ ไม่ครบองค์ประกอบของความผิด หรือได้รับการคุ้มครองหรือได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนก็จะสั่งไม่ฟ้อง

นายสามารถ เผยต่อว่า พนักงานสอบสวนถ้ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ก็จะต้องส่งให้พนักงานอัยการ มีความเห็นด้วยหรือเห็นแย้ง ซึ่งถ้าพนักงานอัยการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วว่า นายรังสิมันต์ ไม่ได้กระทำการผิดกฎหมาย หรือกระทำการเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน และสาธารณะ ก็จะได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย พนักงานอัยการก็จะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้วถือว่าเป็นอันยุติ ดังนั้น นายปิยบุตร ออกมาพูดว่า เป็นการใช้อำนาจปิดปากของมูลนิธิปารอยต่อ 5 จังหวัดนั้น ตนคิดว่าฟังไม่ขึ้น



ตนขอหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตมาเตือนสติ นาย ปิยบุตร โดยขอย้อนกลับไปให้เห็นว่าในอดีตพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งพรรคได้ถูกยุบไปแล้ว ได้มีการฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลอื่นหลายคน เช่น เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 62 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เวลา 08.00 น. **น.ส.พรณิการ์ วานิช** โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (ในขณะนั้น) เปิดเผยว่า พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโจทก์ที่ 1 และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะโจทก์ที่ 2 ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 73(5) โดยมีจำเลยคือ **ม.จ.จุลเจิม ยุคล** จนเมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ที่ ห้องพิจารณา 812 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีที่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้อง **ม.จ.จุลเจิม ยุคล** อายุ 72 ปี เป็นจำเลย ในฐานะความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 จนสุดท้ายศาลพิพากษายกฟ้อง ๕

"ผมติดตามผลงานของ นายปิยบุตร ครั้งที่เคยมาเยี่ยมเยียนกระทรวงยุติธรรม ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็น นับว่าเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นคนเก่งแต่จะมีหลงลืมข้อเท็จจริงบางเรื่อง อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์จะไม่พูด เพราะผมก็เกรงว่า นายปิยบุตรจะหลงลืมในสิ่งที่คนรอบตัวของ นายปิยบุตรเอง ก็เคยฟ้องหมิ่นประมาทผู้อื่นเช่นเดียวกัน แบบนี้เขาเรียกคำโบราณว่า คนที่เห็นแก่ตัว จะไม่มีทางสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำไว้ กับผู้อื่น แต่จะจดจำได้แต่เรื่องที่ตนเองโดนผู้อื่นกระทำ ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตที่หยิบยกขึ้นมาสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผมต้องออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นธรรมกับประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ฉะนั้น กฎหมายหมิ่นประมาทเป็นกฎหมายอาญา เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ บุคคลสามารถใช้สิทธิปกป้อง เกียรติภูมิ ชื่อเสียง และเกียรติยศของตัวเองได้ทุกคน"

นายสามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท้ายสุดนี้ นายปิยบุตร ออกมาปกป้อง นายรังสิมันต์ นั้น เป็นการแบ่งงานกันทำหรือไม่อย่างไรที่ทำให้ร้าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และผู้ใหญ่ในหลายๆท่านในมูลนิธิปาร์รอยต่อ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมานาน แล้วและการใช้สิทธิของมูลนิธิปาร์รอยต่อนั้นก็เป็นสิทธิที่ทำได้เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่ามูลนิธิปาร์รอยต่อเอง หรือ นายรังสิมันต์ เอง ฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะให้กระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการ อย่าเพิ่งมาพูดทำให้สังคมสับสน ซึ่งเวลานี้เองประชาชนทุกคน ควรจะร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะต่อต้านโรคระบาดโควิด-19 ให้หมดไปจากสังคมไทย วันนี้ควรจะพักเรื่องของการเมืองไว้ก่อน แล้วหันมาร่วมใจกันทำให้ โรคระบาดโควิด-19 นั้นหมดจากสังคมไทย ตนเชื่อมั่นว่า ถ้าวันนี้คนไทยทุกคนร่วมมือกัน ทำตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็จะสามารถทำให้โรคระบาดโควิด-19 นั้นหมดไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอน ตนมั่นใจว่าประเทศไทยนั้นต้องชนะครับ

อ้างอิง :

[https://www.komchadluek.net/news/politic/426211?utm\\_source=category&utm\\_medium=internal\\_referral&utm\\_campaign=politic](https://www.komchadluek.net/news/politic/426211?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic)



4 เม.ย. 2563 - 20:01 น.

โฆษกวิปรัฐบาลเด็งรับ'ชวน'เปิดสมัยประชุมสภา เร่งถกพ.ร.ก.กู้เงิน-งบปี'64



เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ โฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันเปิดประชุมสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค.ว่า ตนเห็นด้วย สภาต้องพร้อมที่จะทำงานทันที เพราะไม่ใช่แค่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น แต่ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สภาต้องพิจารณาพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1.6 ล้านล้านบาท ที่ทางรัฐบาลได้มีมติด้วย ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณในแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน หากล่าช้าออกไป โดยงดประชุมไปเรื่อยๆเพื่อรอให้สถานการณ์โควิด-19เบาบาง จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจซ้ำเติมประชาชนแน่นอน

เมื่อสภาเปิดก็ต้องทำงาน โดยเชื่อมั่นมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และคัดกรองคนของทางสภา ที่สำคัญโชคดีที่ขณะนี้ห้องประชุมสุริยันเสร็จแล้ว สามารถนั่งห่างกัน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้

หากเลื่อนออกไปปฏิทินของการพิจารณางบประมาณจะช้าออกไปเหมือนปีที่แล้วที่ส่งผลในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พอมีออกมาแล้วก็ดันมาเจอวิกฤตโควิด จนทำให้งบประมาณไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้สำนักงบประมาณ ปรับเปลี่ยนตัวเลขงบประมาณในปี 2554 ใหม่ก่อนเสนอเข้าสู่สภาในวาระแรก เพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์การแก้ปัญหาของประเทศที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 เป็นสำคัญด้วย

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_3887591](https://www.khaosod.co.th/politics/news_3887591)

# เดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09.27 น.

'บิ๊กป้อม' คาดโทษส.ส.ไม่ช่วยปชช. ช่วงโควิด! สมัยหน้าไม่ส่งลงสมัคร



ประธานส.ส. พปชร. เผย "บิ๊กป้อม" คาดโทษ ส.ส.ถ้าไม่ออกมาช่วยปชช. ยามวิกฤติโควิด-19 ไม่ส่งลงผู้แทนฯ สมัยหน้า พร้อมเน้นย้ำต้องทำงานยึดกรอบ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ - ก.ม. ด้วย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธานสส.พรรคพลังประชาชน (พปชร.) เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์ พปชร. ได้ชื่นชม ส.ส. และสมาชิก พปชร. ทุกคนที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเนื่องเคร่งครัด เพื่อต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มทำหน้าที่กันไม่หยุดตั้งแต่ภายหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อสิ้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ตน ยังได้นำเรียนกลับไปที่ท่าน พล.อ.ประวิตร ว่า ส.ส. หลายคนยังฝากกำลังใจไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ขอให้ท่านมีความสบายใจว่า พวกเราจะยืนหยัดและเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนต่อสู้ไวรัสโควิด-19 ต่อไปจนกว่าประเทศไทยจะชนะ

ประธาน ส.ส.พปชร. กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร นอกจากให้ความชื่นชม ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้ว ยังกำชับว่าจะไม่ลืม ส.ส. ทุกคนที่เสียสละทุ่มเททำงานอย่างแนบเนียน พร้อมทั้งกระตุ้นด้วยว่าการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร จะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจว่า ส.ส.คนไหนทำงานหรือไม่ และลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันหรือไม่ ซึ่งล้วนมีผลต่อการพิจารณาให้ลงสมัคร ส.ส. ในนาม พปชร. สมัยหน้า "ดังนั้นในช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาของทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. และขอให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความเสียสละให้ประชาชนเห็นว่า ยามวิกฤติเช่นนี้ ส.ส.พปชร.ยังเป็นที่พึ่งพาได้ทุกเมื่อ มิใช่มุ่งแต่เล่นแต่การเมืองอย่างคนอื่น ๆ ทั้งที่คนในประเทศอยู่ในความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือประชาชนของ ส.ส.พปชร. จะต้องไม่กระทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันต่างๆ ของรัฐบาลด้วย" ประธานส.ส. พปชร. กล่าว

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/767125>

# เดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 16.04 น.

"ปชป."ขงรัฐ3แนวทางหากเคอร์ฟิว24 ชม.



**"ปชป."ขง 3 แนวทางรัฐบาลเตรียมรับมือ หากเคอร์ฟิว 24 ชม. หนุนดูแลปชช. กลุ่มหาเช้า กินค่ำ พร้อมแจกถุงยังชีพคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้**

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์ระบุนว่าหากตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นอาจต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมงว่า ถ้าหากรัฐบาลต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อว่ารัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 และผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจริง รัฐบาลควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อรองรับประกาศคำสั่งที่จะออกมาคือ 1.สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 2. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปให้น้อยที่สุด และ3.ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐานราก ที่หาเช้ากินค่ำ ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควรโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชุมชนแออัดทั้งใน กทม. และตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีชุมชนเมืองทั่วประเทศ

นายองอาจ กล่าวต่อว่า วิธีการที่รัฐบาลควรดำเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศออกสำรวจตรวจสอบว่ามีคนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแล จากนั้นเตรียมช่องทางหาถุงยังชีพที่มีข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริโภคแจกจ่ายให้ประชาชน กลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดูแลกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจังแล้วจะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/767043>